

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện việc đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế
và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và yêu cầu sự quyết tâm phối hợp chặt chẽ trong công tác thu của các Sở, Ban, Ngành và các địa phương để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được HĐND tỉnh giao là 14.267 tỷ đồng.

Tuy nhiên với tình hình kinh tế biến động khó lường, hiện công tác thu ngân sách của tỉnh tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, trong đó tiền thuế nợ đọng có xu hướng tăng cao (đặc biệt là các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Do đó, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả bộ máy chính trị vào công tác xử lý thu hồi nợ đọng thuế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao.

II. NỘI DUNG

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ nhằm xử lý thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Cục Thuế tỉnh

a) Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế, tạo chuyên biến rõ nét, thực chất trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế và phấn đấu đạt chỉ tiêu nhiệm vụ là tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2024 không vượt quá 8% so với tổng số thực thu ngân sách nhà nước năm 2024. Xây dựng phương án, chương trình hoạt động chi tiết rà soát danh sách người nộp thuế có tiền thuế nợ trên địa bàn để xác định biện

pháp thu hồi cụ thể đối với từng người nộp thuế và tổ chức làm việc để đôn đốc thu hồi nợ thuế.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn (các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Công an, Thông tin truyền thông, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Tài chính, Xây dựng, Hải quan,...) trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế tiền thuế nợ để thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa kéo dài, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để sớm xử lý thu hồi tiền thuế nợ.

c) Công khai thông tin người nộp thuế chây ì nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

2. Sở Tài chính

a) Triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024 cụ thể theo từng tháng, đặc biệt là công tác phối hợp với cơ quan thuế và các ban ngành, cơ quan có liên quan để đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án đầu tư trên địa bàn.

b) Kịp thời ghi thu, ghi chi ngân sách các dự án ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Cục Thuế để tập trung xử lý quyết liệt các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đối với các dự án trên địa bàn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã bị cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế nhưng không chấp hành thì căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan thuế để xem xét, báo cáo UBND tỉnh thu hồi đất, đình chỉ khai thác, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố cung cấp kịp thời thông tin về đất đai liên quan đến người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế để thực hiện cưỡng chế nợ thuế; phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu hồi nợ đọng khi thực hiện các thủ tục hồ sơ công việc có liên quan.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với cơ quan Thuế để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với người nộp thuế chây ì nợ đọng

thuế, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhưng không thu hồi được tiền thuế nợ và có văn bản đề nghị; tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, Sở Tài chính trong công tác thu hồi nợ thuế liên quan đến các dự án được cấp phép.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, đặc biệt phổ biến các quy định pháp luật về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên các kênh thông tin để người nộp thuế tự giác tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thuế, không để phát sinh nợ đọng thuế.

6. Sở Công thương

Phối hợp với cơ quan thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, xăng dầu để hỗ trợ chống thất thu ngân sách và thu hồi tiền thuế nợ đọng.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai ngành Công an và Thuế đã được ký kết; đảm bảo trật tự, an toàn và hỗ trợ cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu nợ đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ trốn, tẩu tán tài sản cố tình nợ thuế, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Chủ động phối hợp với cơ quan Thuế đẩy nhanh việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và khiếu nại, khởi tố tội phạm theo quy định của pháp luật thuế; trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế.

8. Kho bạc nhà nước tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án vốn ODA thuộc diện chịu thuế; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước, lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế ban hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật để thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ.

9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt

việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế nhằm phục vụ công tác khai thác chống thất thu ngân sách và xử lý thu hồi nợ thuế trên địa bàn; thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp đầy đủ các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại Ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế theo quy định pháp luật để thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

10. Các Sở Ban Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Các Sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động để triển khai phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế trong công tác thu hồi nợ đọng thuế theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chi tiết với các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện việc đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn.

11. Chế độ báo cáo: Định kỳ hàng tháng (ngày 10 đầu tháng sau) Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác thu ngân sách của tháng trước cho Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai để đề xuất tháo gỡ kịp thời; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để phối hợp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định./.
